

โกล้บระชิตชายแดนไทย

ท้าโควิด

อันตรายจากพม่า

**จนท.เฝ้าระวังเข้มขึ้น
ขอคนเป็นหู-เป็นตา
อย่าให้เข้ามาเกิดขาด
รอข้อมูลเสนอติดเชื
อินเดียแข่งแซนบ้ำ!**

ไทยนับวันยิ่งเสี่ยงการระบาดของโควิด-19
หลังประเทศเพื่อนบ้านพม่าระบาดหนัก พบ
ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกวัน ★ มีต่อหน้า 13

โกล้บระชิต ★ ต่อจากหน้า 1
ศธ.ประเมิน 2 สัปดาห์ การระบาดจะขยายพื้นที่มาถึงชายแดน วอนทุกหน่วยงานรวมถึงประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา โดยเฉพาะตามด่านพรมแดนธรรมชาติอย่าปล่อยให้มีรถลักลอบเข้าประเทศ ขณะที่รัฐบาลขอมั่นใจมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมเร่งพัฒนาวัคซีนให้คนไทยได้ใช้เร็วที่สุด ส่วนสถานการณ์ทั่วโลก อินเดียมาแรงแซงบราซิลขึ้นแท่นประเทศ

ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 2 ของโลกไปเรียบร้อยแล้ว แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มเติม นอกเหนือผู้ต้องขังชายอดีตเจ้านับตั้งเพียงรายเดียวแต่ทั่วโลกสถานการณ์ยังน่าห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเชียที่อินเดียและเมียนมาที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

★ คนไทยจากอินเดียติดเชื 1 ราย

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศ ว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 1 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาตัวใน กทม. รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,445 ราย ใน 68 จังหวัด เสียชีวิตรวม 58 ราย เท่าเดิม รักษาหายป่วยแล้ว 3,281 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.24 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น ยังคงรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 106 ราย

★ **คนสัมผัสผู้ต้องขังไร้ติดเชื**
ขณะที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรคโควิด-19 กรณีผู้ต้องขังชายที่อยู่ระหว่างกักกันก่อนเข้าแดนปกติในเรือนจำ ตำรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ก.ย. สรุปผลการค้นหาผู้สัมผัสรวม 990 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 88 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 856 คน อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 16 คน ส่งตรวจ 520 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19

★ **ระบาดในพม่าน่าห่วง**

ต่อมา นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศพม่าว่า สถานการณ์ขณะนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมาก พบว่ามีรายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นและเร็วกว่าราย และเริ่มพบในหลายๆเมืองจากพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศคือ รัฐยะไข่ ขณะนี้เริ่มเข้ามาทางตอนกลางของประเทศแล้วแน่นอนว่าทำให้ความเสี่ยงกับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและแม้ว่าขณะนี้พื้นที่การระบาดจะอยู่ห่างไกลจากชายแดนไทย แต่มีการคาดการณ์ว่าประมาณ 2 สัปดาห์ การระบาดจะขยายพื้นที่มาถึงพื้นที่แถบชายแดนไทย

★ วอนทุกฝ่ายเฝ้าระวังชายแดน

ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวต่อว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งทหาร ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งบุคลากรการแพทย์ ต่างเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นตามแนวชายแดน หากตรวจจับได้ต้องมีการตรวจสอบและกักกัน ดังนั้น ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาอย่าปล่อยให้มีการลักลอบเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะตามพรมแดนธรรมชาติ

★ ยักรอข้อมูลคนติดเชื้อจากไทย

นพ.โสภณกล่าวด้วยว่า สำหรับกรณีที่ประเทศเกาหลีใต้รายงาน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากประเทศไทยนั้น ขณะนี้ทางเราได้ประสานขอข้อมูลไปยังกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้แล้ว เพื่อจะได้ทราบรายละเอียดที่นำไปสู่การสอบสวนโรคเพิ่มเติมเช่นตอนอยู่ในประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ไหน กรุงเทพฯ หรือว่าอยู่จังหวัดใดทำงานอะไรบ้างเป็นต้น แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลกลับมา ทราบเพียงรายงานจากสื่อทางเกาหลีใต้เท่านั้นว่าเป็นชายอายุ 50 ปี

★ รม.อนุมัติงบกว่า 1 พันล้านสู้โควิด

วันเดียวกัน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญพัฒนาและผลิตวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเร็วที่สุด จากที่ได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน 1 พันล้านบาท ให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยพัฒนา และหน่วยผลิตวัคซีนในประเทศ ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อส่งเสริมการผลิตวัคซีนใช้ได้เองและยังได้เจรจาสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทั้งจากประเทศจีน

และยุโรป รวมถึงจากที่ได้อนุมัติงบฯ เงิน 883 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในส่วนของสถานที่เอกชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดในการที่คนไทยทุกคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะต้องเข้าพัก ณ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐทันทีเป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ งบฯ ทั้ง 2 ส่วนนี้ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น รัฐบาลจึงขอให้ประชาชนได้มั่นใจประเทศไทยยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีและอย่างต่อเนื่อง และจะเร่งพัฒนาวัคซีนเพื่อให้คนไทยได้ใช้โดยเร็วที่สุด

★ ผวจ.สตูลสั่งป้องกันโควิดรอบ 2

ส่วนการสกัดกั้นตัวพลหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดนไทยทั่วประเทศนั้น เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นายวีรวัฒน์ เติ้งจันทร์ ผวจ.สตูล เปิดเผยว่า เพื่อให้การป้องกันสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อติดตามการดำเนินงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการประชุมศูนย์บัญชาการโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดเป็นประจำทุกสัปดาห์จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินการมาตรการป้องกันโรคต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นในระลอกที่ 2 โดยนั้น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้าน รวมถึงการจัดการในพื้นที่ที่มีความแออัด เพื่อยึดมาตรการ Social Distancing ส่วนกรณีการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดด้วย

★ จับลักลอบข้ามแดนรายวัน

พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติ ร.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์พิ ผกก.สภ.คลองลึก พ.ต.อ.อาทิตย์ยาแก้ว ผกก.ตม.จ.สระแก้ว สนธิกำลังร่วมกันออกลาดตระเวนป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามแนวชายแดนบริเวณท้ายตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พบชายกัมพูชา 3 คน กำลังมุดรั้วลวดหนามเข้ามาในไทยเข้าจับกุมทั้งหมดอ้างว่าเป็นพ่อค้าจะเข้ามาขายของในตลาดโรงเกลือ ต่อมาพบชายกัมพูชา 8 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 4 คน กำลังจะข้ามตะเข็บชายแดนควบคุมตัวทั้งหมดอ้างว่าทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ ถัดการระบาดของโควิด-19 รอบ 2 ตั้งใจเดินทางกลับบ้านแต่ด่านพรมแดนยัง

ไม่เปิดลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติ เจ้าหน้าที่นำตัวทั้งหมดเข้าสู่การคัดกรอง ประสานฝ่ายความมั่นคงกัมพูชาเพื่อผลักดันกลับประเทศต่อไป

★ หนุมพม่าลอบข้ามแม่น้ำสาย

ร.อ.กิตติเดช กันค้อย ผบ.ร้อย ม.3 ฉก.ม.2 นำกำลังเดินเท้าลาดตระเวนพื้นที่บ้านป่าขางงาม หมู่ 6 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ป้องกันแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทั่งพบชายต้องสงสัย 2 คน เดินข้ามแม่น้ำสายมาขึ้นท่าข้ามผักกาด บ้านป่าขางงาม เข้าตรวจสอบทราบชื่อคือนายสายอุ่นแก้ว อายุ 20 ปี และนายสายคู่ อายุ 30 ปี ทั้งคู่สัญชาติพม่า สอบถามทั้งคู่อ้างว่าข้ามแม่น้ำสายจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า เพื่อที่จะเดินทางมาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่นำตัวไปตรวจคัดกรองและส่ง ตม.เชียงราย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

★ อินเดียติดเชื้อที่ 2 แชนบราซิล

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อ 7 ก.ย. สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกสูงกว่า 27.3 ล้านคน เสียชีวิตเกือบ 8.8 แสนคน รักษาหายเกือบ 19.4 ล้านคน โดยสหรัฐอเมริกายังคงครองแชมป์ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ที่กว่า 6.46 ล้านคน และกว่า 1.93 แสนคนตามลำดับ ขณะที่อินเดียแซงหน้าบราซิลขึ้นมาเป็นชาติที่มีผู้ติดเชื้อมากอันดับ 2 ของโลก โดยใน 24 ชั่วโมงหลัง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 90,000 คน รวมเป็นกว่า 4.2 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มกว่า 1,100 คน รวมเป็น 71,711 คน ถึงกระนั้น รัฐบาลอินเดียเริ่มเปิดให้บริการรถไฟใต้ดินในหลายเมืองหลังปิดมานานหลายเดือน ส่วนบราซิล พบผู้ติดเชื้อกว่า 4.1 ล้านคน แต่มีผู้เสียชีวิตเกือบ 1.27 แสนคน ซึ่งสูงกว่าอินเดียมาก

★ ออสซี่หวังได้วัคซีนต้นปีหน้า

นายกรัฐมนตรีสกอต มอร์ริสัน แห่งออสเตรเลีย แถลงว่า รัฐบาลออสเตรเลียได้ทำข้อตกลงกับบริษัทเวชภัณฑ์ “ซีเอสแอล” เพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 สองตัวที่แตกต่างกันของบริษัท “แอสตราเซนeca” ซึ่งพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดของอังกฤษ และกำลังทดลองกับมนุษย์ในเฟสที่ 3 เฟสสุดท้ายในอังกฤษ บราซิลและแอฟริกาใต้ ซึ่งถ้าสำเร็จ คาดว่าจะจัดส่งวัคซีนชุดแรก 33.8 ล้านโดสได้อย่างเร็วที่สุดในเดือน ม.ค.และ ก.พ.ปีหน้า นอกจากนี้ ซีเอสแอลยังบรรลุข้อตกลงผลิตวัคซีนอีกตัวที่ตนเองพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์

ถ้าสำเร็จจะส่งมอบได้อีก 51 ล้านโดสอย่างรวดเร็วที่สุด
กลางปีหน้า รวมวัคซีนทั้งหมดเกือบ 85 ล้านโดส
ขณะที่เมื่อ 6 ก.ย.พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในออสเตรเลียแค่
45 คน ต่ำที่สุดในรอบ 10 สัปดาห์ ส่วนใหญ่ 41 คน
อยู่ในรัฐวิกตอเรียศูนย์กลางการระบาดรอบ 2 ทำให้
มีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศแล้ว 26,320 คน เสียชีวิต
762 คน

★ จีนจัด โขว์วัคซีนครั้งแรก

ด้านรัฐบาลจีนนำวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส
โควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัทซิโนแว็ก ไบโอเทค
และบริษัทซิโนฟาร์มของจีนออกแสดงเป็นครั้งแรก
ในนิทรรศการสินค้าในกรุงปักกิ่ง ถึงแม้วัคซีนทั้ง
2 ตัวยังไม่วางตลาด แต่รัฐบาลจีนและผู้ผลิตวัคซีน
หวังว่าจะได้รับการรับรองให้ใช้ในระดับสากลหลัง
การทดลองกับมนุษย์ในเฟส 3 เฟสสุดท้ายภายใน
สิ้นปีนี้ ทั้งนี้ จีนพยายามผลักดันวัคซีนของตนและ
ลดล้างภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียเรื่องโควิด-19 โดย
เจ้าหน้าที่รัฐบาลและสื่อจีนเน้นคุณภาพลักษณะเมือง
อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ต้นตอการแพร่ระบาดว่าเป็น
ตัวอย่างความสำเร็จในการต่อสู้และการฟื้นตัว
จากโควิด-19

★ รัสเซียเร่งผลักดันวัคซีนตัวที่ 2

สำนักข่าวอาร์ไอเอของทางการรัสเซียรายงาน
ว่า วัคซีนตัวที่ 2 ของรัสเซีย ซึ่งมีหวังประสบความสำเร็จ
พัฒนาโดยสถาบันเวคเตอร์ การทดลองกับมนุษย์
ในเฟสแรกจะเสร็จสิ้นใน 30 ก.ย.นี้ หลังประธานาธิบดี
วลาดิเมียร์ ปูติน ประกาศรับรองให้ใช้วัคซีนป้องกัน
โควิด-19 ชื่อ “สปุตนิก 5” เป็นตัวแรกของโรค
ไปแล้ว ท่ามกลางความสงสัยของนานาชาติเพราะ
ไม่ผ่านการทดลองกับมนุษย์ในเฟส 3 เฟสสุดท้าย
ขณะที่รัสเซียพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่ม 5,185 คน รวม
เป็น 1,030,690 คน มากเป็นอันดับ 4 ของโลก มี
ผู้เสียชีวิต 17,820 คน

★ นายกวีเริ่มลุยหาเสียง

ขณะที่นิวซีแลนด์ที่กลับมาระบดระลอก
สองแต่พรรคแรงงานพรรครัฐบาลนิวซีแลนด์ภายใต้
การนำของนางจาซินดา อาร์เดิร์น เริ่มรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 ก.ย.ก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรในวันที่ 17 ก.ย. โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์
ยังสั่งยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ในเมืองโอ๊คแลนด์
เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ศูนย์กลางการระบาด
รอบ 2 แล้ว ส่วนยอดรวมผู้ติดเชื้อในนิวซีแลนด์
อยู่ที่ 1,776 คน เสียชีวิต 24 คน

★ อาเซียนยังขมพิษโควิด

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในพม่าที่มี
ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อ 6 ก.ย.พบ

ผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 100 คน และ
เมื่อ 7 ก.ย.พบผู้ติดเชื้ออีก 45 คน ส่วนใหญ่อยู่ที่
รัฐยะไข่ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,464 คน
เสียชีวิตแล้ว 8 คน ขณะที่ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
อินโดนีเซียพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,880 คน ต่ำสุดในรอบ
6 วัน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 105 คน รวมยอดผู้ติดเชื้อ
และเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 196,989 คน และ 8,130 คน
ตามลำดับ ส่วนฟิลิปปินส์ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,383
คน ต่ำสุดในรอบเกือบ 8 สัปดาห์ พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม
15 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสะสมอยู่ที่
238,727 คน และ 3,890 คนตามลำดับ

★ จนท.ยูเอ็นในซีเรียติดเชื้อ

ด้านสำนักงานประสานงานด้านผู้พลัดถิ่นและ
มนุษยธรรมของสหประชาชาติ(ยูเอ็น) ในซีเรียเผยว่า
พบเจ้าหน้าที่ยูเอ็นในซีเรียติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า
200 คน หลายคนถูกส่งเข้าโรงพยาบาล ขณะที่
ยูเอ็นเร่งใช้แผนฉุกเฉินต่อสู้การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ในซีเรีย ดินแดนสงครามกลางเมือง ซึ่ง
มีรายงานผู้ติดเชื้อแล้ว 3,171 คน เสียชีวิต 134 คน
แต่ยูเอ็นและผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ายอดที่แท้จริงสูง
กว่านี้มาก โดยใน 2 เดือนหลัง คาดว่ายอดผู้ติดเชื้อ
ใน 2 เดือนหลังพุ่งสูงนับ 10 เท่า

★ ลุ้นอาการอดีตนายกอิตาลี

ดร.อัลแบร์โต แซงกรีโโล แพทย์ประจำตัว
ของนายซิลวีโอ แบร์ลุสโกนี อดีตนายกรัฐมนตรี
อิตาลี วัย 83 ปี เผยเมื่อวันที่ 6 ก.ย.ว่า แบร์ลุสโก-
นี ซึ่งติดเชื้อโควิด-19 จนถูกส่งเข้าโรงพยาบาล
เมื่อ 4 วันก่อนตอบสนองต่อการรักษาอย่างดี แต่
ยังอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยที่อ่อนแอที่สุด และอาการกำลัง
อยู่ในขั้นประสาบงที่สุด แต่ยังหวังว่าเขาจะหายดี
ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในอิตาลีอยู่ที่ 277,634 คน มาก
เป็นอันดับ 19 ของโลก มีผู้เสียชีวิต 35,541 คน
ส่วนที่ฝรั่งเศส รัฐบาลสั่งให้เขตการปกครองตนเอง
ในเมืองใหญ่ๆ เช่น ในเมืองลิลล์ สตราสบูร์ก และ
ดิฌองรวม 28 เขต จากทั้งหมด 101 เขตทั่วประเทศ
อยู่ในภาวะเฝ้าระวังภัยโควิด-19 ขั้นสูงสุด “เขตสีแดง”
หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งเกือบ 9,000 คนเมื่อ
4 ส.ค. และเมื่อ 6 ส.ค. อีก 8,550 คน ทำให้ยอด
สะสมในฝรั่งเศสอยู่ที่ 324,777 คน มากเป็นอันดับ
15 ของโลก มีผู้เสียชีวิตแล้ว 30,724 คน ขณะที่
อังกฤษ พบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มกว่า 3,000 คน รวม
เป็น 347,152 คน อยู่ที่อันดับ 13 ของโลก มีผู้เสียชีวิต
41,551 คน มากที่สุดในยุโรป

เกินหน้าปรับชีวิตใหม่รับมือภัย“โควิด-19”



เจียมเจียม ท้องถนนใจกลางเมืองชานคริสโตบัล เวเนซุเอลา มีรถยนต์สัญจรบางตา เนื่องจากอยู่ระหว่างประกาศล็อกดาวน์สกัดโควิด-19 ระบาด.



อยู่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจสอบความสงบเรียบร้อย ระหว่างมีคำสั่งห้ามคนออกจากบ้าน ที่เมืองราฟาห์ ปาเลสไตน์ ป้องกันโควิด-19.



สวมแมสก์ ย่านการค้าในเมืองบอร์กโดซ์ตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส มีประชาชนจำนวนมากออกมาเดินจับจ่าย โดยส่วนใหญ่สวมหน้ากากอนามัย.



ทำตามรัฐ ประชาชนในกรุงปักกิ่ง จีน สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19 ระหว่างจับจ่ายอาหารในท้องถนน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล.



หลบโควิด พลุดอกไม้ไฟสวยงาม ถูกยิงขึ้นเหนือมหาวิหารกองทัพรัสเซีย เมืองคูบินกา ซานกรุงมอสโก รัสเซีย ในโอกาสจัดการแสดงเทศกาลดนตรีของกองทัพ แทนการจัดแสดงคอนเสิร์ตนานาชาติที่จัตุรัสแดง กรุงมอสโก ที่ถูกยกเลิกไปเพราะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19.



ป้องกัน เด็กน้อยอุ้มตุ๊กตาสมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19 ระหว่างรอเข้าร่วมพิธีทางศาสนา ที่กรุงเตหะราน ประเทศ อิหร่าน.



พ่นน้ำยา พนักงานเร่งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันโควิด-19 ภายในห้างสรรพสินค้า เมืองเชนไน อินเดีย เตรียมกลับมาเปิดกิจการตามปกติ.



แทนคำขอบคุณ รูปปั้นตุ๊กตาเด็กที่ทำเป็นสัญลักษณ์ของน้ำพุแมนเนกัน ทิส ในกรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม ได้รับความสนใจจากผู้พบเห็น เมื่อถูกสวมด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมสวมหน้ากากอนามัย และหน้ากากเฟซชิลด์ เพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานหนักช่วงโควิด-19 ระบาด.



ออกกำลัง ชาวเมืองนิวยอร์ก สหรัฐฯ นิยมเล่นโรลเลอร์สเกตออกกำลังภายในช่วงโควิด-19 ระบาด แทนการออกกำลังกายในโรงยิมที่ถูกปิด.

พิชโควิด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ มีคำสั่งปิดร้านตัดผมระหว่างโควิด-19 ระบาด ช่างตัดผมต้องให้บริการนอกสถานที่ แม้แต่ที่ริมหาดเมืองเวนิส.



ฆ่าเชื้อโรค คนงานฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันโควิด-19 กับยานต่าง ๆ ก่อนเข้าไปภายในพื้นที่ที่เป็นเขตชุมชนในฉนวนกาซา ปาเลสไตน์.

เปิดเรียน โรงเรียนระดับอนุบาล เมืองเมดเลดิน โกลอมเบีย กลับมาเปิดเรียนอีกครั้ง โดยมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเต็มที่.



กึกกัก ขบวนเรือในเทศกาลแข่งเรือประวัติศาสตร์วีริกัตตา ในคลองแกรนด์คาร์เนล เมืองเวนิส อิตาลี เทศกาลที่มีชื่อเสียงและจัดต่อเนื่องมากกว่า 800 ปี ซึ่งนอกจากแข่งขันพายเรือแล้ว ยังมีประกวดเรือกอนโดลาสวยงาม และขบวนพาเหรดเรือที่ยิ่งใหญ่ โดยแม้มีโควิด-19 ระบาด แต่ยังมีผู้เข้าชมกึกกัก.



แทนเดินแบบ เบนิตโต ซานโตส ดีไซเนอร์ชาวเม็กซิกัน จัดแสดงเสื้อผ้าที่ออกแบบใหม่แสดงให้กับผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ด้วยการสวมใส่ให้หุ่นโชว์แทนการเดินแบบ ที่เมืองกัวดาลาฮารา เม็กซิโก.



ฝ่าไวรัส ชายหาดเมืองซานตา โมนิกา รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เต็มไปด้วยประชาชนที่มาจากอากาศคลายร้อนในวันหยุด ซึ่งการรวมตัวของประชาชนที่หนาแน่น ทำให้โควิด-19 แพร่ระบาดง่ายขึ้น.



วิถีใหม่ สวนสนุกฮอปปี ฮาร์รี่ ในเมืองฟีนีซีโด โกล้เมืองซา เปาโด บราซิล จัดการแสดงให้ประชาชนเข้าชมด้วยการขับรถเข้าไปจอดชมแบบใคร่พิทุเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19.